

O8

Q&A

Q&A RBRU

QUESTION & ANSWER



คำค้น :

นักศึกษา

7

บุคลากร

0

ถาม - ตอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Q 1 : มีหลักสูตรป.ตรี ครุศาสตร์ 2ปี หรือเปล่าครับ คือแบบจบ ป.ตรีบัญชี สามารถมาต่อ ครุศาสตร์ได้บ้างไหมครับ



“หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ไม่สามารถเรียน 2 ปี ได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียน 4 ปีต่อเนื่อง

Q 2 : อยากทราบการต่อป.โป ครุศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ จบป.ตรี บัญชี จากมหาลัยอื่นสามารถสมัครเรียนได้ไหมครับ



“หลักเกณฑ์การรับสมัครป.โท ปีการศึกษา 2564 จะเปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารการศึกษา โดยมีคุณสมบัติคือ ต้องจบ ป.ตรี ทุกสาขาหรือปริญญาสาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกำหนด หรือตามตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนด ”

Q 3 : ต้องใช้อะไรบ้างในการสมัคร



“ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาใบเกรด ปว.1 - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ”

Q 4 : มหาวิทยาลัยนี้ต้องสอบเข้าอย่างไรบ้าง



“ กรณีเป็นคณะครุศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์จะมีข้อสอบของทางมหาวิทยาลัยในการคัดเลือก ส่วนคณะอื่นๆจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ”

Q 5 : อยากทราบเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด



“ เกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดให้ดูในประกาศรับสมัครแต่ละรอบได้ที่ www.tcas.rbru.ac.th ”

Q 6 : นักศึกษาที่ผู้ปกครองสามารถจะเบิกค่าเล่าเรียนได้ ขณะนี้ยังไม่ได้ไป มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการเบิกเงินจาก มหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่า จะต้องไปขอรับที่มหาวิทยาลัยเอง หรือทางมหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดส่งให้ผู้ปกครองได้ เนื่องจากนักศึกษาและผู้ครองมีภูมิลำเนาอยู่ต่าง จังหวัด



“ ให้ติดต่อกลุ่มงานการเงินเพื่อขอข้อมูล 039-319111 ต่อ10108 ”

Q 7 : อยากทราบว่าใบอนุมัติจบของเด็กที่จบปีนี้จะได้ตอนไหนคะ เพราะน้องๆต้องใช้ไปสมัครงานโครงการของรัฐบาล(พนักงานราชการเฉพาะกิจแล้วมีปัญหาว่าบางที่ไม่รับสมัครถ้าไม่ได้ใบอนุมัติจบ



“ กำหนดการรับเอกสารของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 1.นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2/2564 ตามกำหนดการ 2.นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมไว้ ก่อนมรการอนุมัติผล โดยยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการเรียน [Transcript] แบบรูปถ่ายถูกระเบียบสวมชุดครุยขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ต่อ 1 ภาษา และชำระเงิน ฉบับละ 50 บาท ก่อนยื่นคำร้องส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล 3.อนุมัติจบผลการเรียนในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 [ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาวิชาการ] 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือทางเพจกองบริการการศึกษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 5.รับใบรายงานผลการเรียน [Transcript] ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กรณียื่นคำร้องไว้แล้ว โดยเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เข้าหน้าระบบบริการการศึกษ เลือกรายการขอรับใบ Transcript ทางไปรษณีย์ หรือเข้า Link ที่แนบกับประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือทางเพจกองบริการการศึกษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 6.รับใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เข้าหน้าระบบบริการการศึกษ เลือกรายการ ระบบลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ หรือเข้าเว็บไซต์ [Http://www.g-regis.rbru.ac.th/](http://www.g-regis.rbru.ac.th/) กรอกที่อยู่ให้จัดส่งและเลือกพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิต [สามารถชำระเงินโดยผ่านทางห้องการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, เคาเตอร์ธนาคาร, App Mobie Banking] 7.รับใบปริญญาบัตร ได้ตามกำหนดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะแจ้งในโอกาสต่อไป ”

จำนวน 1 / 1 หน้า

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069, ติดต่อ [งานประชาสัมพันธ์](#)